



# ‘ชัย’ซีประกันแข่งดุรับศก.ซบ เล็งเพิ่มพอร์ตหุ้น 500 ล้าน

“ชัย”ปรับทัพโตคุณภาพ ยันเป้าหมายปี  
กำไรและเบี้ยไม่ต่ำกว่าปีก่อนแม้เดือนเบี้ยเบีย  
รับปีนี้เหลือโต3%จากเดิม12%หลังเห็นแนวโน้ม  
เศรษฐกิจไทยปีนี้ไม่กระตือรือ และสงคราม  
ตัดเบี้ยแข่งดุ กระตุ้นกำลังซื้อในประเทศ  
ด้านนโยบายลงทุนมีโอกาสเห็นหุ้นไทย  
ถึง1200จุด ปลายปีนี้เข้าทยอยเก็บหุ้นพื้น  
ฐานดีราคาถูกกลุ่มแบงก์และพลังงานหลัง  
จากช่วงครึ่งปีแรกกำไรยังโต1,157.7ล้าน  
บาทเบียรับ7,913.7ล้านบาทเพิ่มขึ้น1.4%

นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ  
และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท กรุงเทพ  
ประกันภัย เปิดเผยว่า เศรษฐกิจที่ชะลอตัวต่อ  
เนื่องส่งผลกระทบต่อธุรกิจประกันวินาศภัย  
ในปีนี้อาจจะเติบโตลดลง 1.5-2% จากเดิม  
ที่8%หรือ2เท่าของจีดีพี ในส่วนของบริษัท  
ยังคงเป้าหมายทำกำไรและเบี้ยประกันไม่ต่ำ  
กว่าปีก่อน โดยได้ปรับลดเป้าเติบโตของเบีย  
ประกันลงมาที่3% หรือ16,750ล้านบาท จาก  
เมื่อต้นปีคาดว่าจะโต12%หรือ18,200ล้านบาท  
เทียบสิ้นปีก่อนที่มี 16,250ล้านบาท

ขณะที่บริษัทประกันวินาศภัยยังแข่งขัน

ตัดราคาเบี้ยรุนแรง โดยเฉพาะประกันทรัพย์สิน  
รายใหญ่ (IAR) และประกันภัยรถยนต์ในส่วน  
ของบริษัทปีนี้ยังไม่เห็นนโยบายแข่งขันด้านราคา ทั้ง  
รายใหญ่และรายย่อย แต่จะเน้นสร้างเบียประกัน  
และกำไรของบริษัทเติบโตไม่ต่ำกว่าปีก่อนภายใต้  
กลยุทธ์สร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ และ  
บริการขยายสาขาในภูมิภาค เพิ่มช่องทางจำหน่าย  
ผ่านระบบออนไลน์ หวังขยายสัดส่วนลูกค้า  
รายย่อยเพิ่มขึ้น พร้อมกับบริหารความเสี่ยงภัย  
ไม่ให้เกิดกระจุกตัว และการรักษาอัตราต่ออายุของ  
ลูกค้าปัจจุบันเป็นหลัก

ส่วนทางด้านนโยบายการลงทุนในปีนี้อาจได้  
ความผันผวนของตลาดหุ้น และแนวโน้มดอกเบี้ย  
ขาลง รวมถึงการปรับเปลี่ยนนโยบายทางการเงิน  
ของรัฐบาลจีนนั้นนายชัย กล่าวว่าปีนี้มีโอกาสเห็น  
ดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับลดลงมาอยู่ที่1,200 จุด  
ถือว่าการปรับลดลงในรอบ 2 ปี ใกล้เคียง  
ช่วงปลายปี2556อยู่ที่1,299จุดจากขณะนี้อยู่  
ที่1,300กว่าจุด และปิดตลาดวันนี้1,408จุด ดังนั้น  
หลังจากนี้หากดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับตัวมาอยู่ที่  
1,350จุดในช่วงปลายปีบริษัทมีโอกาสเข้าไป

ลงทุนในหุ้นเพิ่มเติม โดยเฉพาะหุ้นสถาบันการ  
เงินและพลังงานราคาตกลงมาก และเลือกบริษัท  
ที่มีผลประกอบการดีเพื่อสร้างผลตอบแทนระยะ  
ยาว โดยครึ่งปีหลังเตรียมเงินลงทุนหุ้นเพิ่มเติม  
อีก400-500 ล้านบาท

ณเดือนมิ.ย.ที่ผ่านมา บริษัทมีพอร์ตลงทุน  
รวมมูลค่าตามราคาต้นทุน 19,100ล้านบาท และ  
มูลค่าตามราคาตลาด 47,400 ล้านบาท โดยเป็น  
เงินลงทุนหุ้นมูลค่าตามราคาต้นทุน 4,200 ล้าน  
บาท คิดเป็น 22% ทำกำไร 27,900 ล้านบาท  
และมีมูลค่าตามราคาตลาด 32,500 ล้านบาท  
ขณะที่พอร์ตลงทุนอื่นๆ มีเงินฝาก 40% เงินกู้มี  
หลักทรัพย์ค้ำประกัน 10% พันธบัตรรัฐบาล 9%  
ปีนี้อาจมีผลตอบแทนลงทุนใกล้เคียงปัจจุบัน  
3.6%หรือต่ำกว่าปีก่อนมีผลตอบแทน 3.9%เพราะ  
ตลาดหุ้นผันผวนและเศรษฐกิจซบเซา

นายพนัส อีรวณิชกุล กรรมการผู้อำนวยการ

การใหญ่บริษัทกรุงเทพประกันภัยกล่าวว่า ไตรมาส  
2ปีนี้บริษัทมีเบียประกันภัยรับ 3,695.2 ล้านบาท  
ลดลง 4.8% กำไรสุทธิ 534 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29.7%  
ส่งผลครึ่งแรกปีนี้ มีเบียประกันภัยรับ 7,913.7  
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.7% กำไรสุทธิ 1,157.7 ล้าน  
บาท เพิ่มขึ้น 11.4%

ส่วนครึ่งปีหลังเศรษฐกิจยังซบเซา และการ  
แข่งขันของบริษัทประกันภัยต่างๆ จะเห็นการ  
แข่งขันด้านราคารุนแรงขึ้น โดยเฉพาะประกัน  
ภัยรถยนต์ที่บริษัทมีส่วนแบ่งตลาดมากที่สุด  
ทั้งแข่งกันลดราคา เพื่อแย่งชิงลูกค้า

บริษัทกรุงเทพประกันชีวิตระบุว่า ครึ่งแรก  
ปีนี้บริษัทมีเบียประกันภัยรับรวม 23,416 ล้านบาท  
ลดลง37% เนื่องจากบริษัทได้มีการปรับเน้น  
การขายแบบประกันที่มีความคุ้มครองระยะยาว  
มีการชำระเบียประกันหลายปี ทำให้เบียประกัน  
รับจะลดลงมาก ปัจจุบันบริษัทมีส่วนแบ่งของ  
เบียประกันภัยรับสุทธิเป็นอันดับ 6 ของบริษัท  
ประกันชีวิตทั้งระบบ โดยในไตรมาส 2 เบี้ย  
ประกันภัยรับปีแรกลดลง12% หรือมีจำนวน  
1,589 ล้านบาท



# ระทึกดัชนีตลาดหุ้นถึงจุด 1,200 จุด

## ● จับตาดูสงครามธุรกิจประกันภัย ● แข่งกันตัดราคาเบี้ยแย่งลูกค้า

นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ และประธาน คณะผู้บริหาร บริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผย เป้าหมายเดิมตั้งเป้าเติบโต 12% หรือ 18,200 ล้านบาท เพื่อว่า แนวโน้มดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อีก 3-4 เดือนข้างหน้าจะยังคงขบเข้ เพราะไม่มีปัจจัยบวกเข้ามากระตุ้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดัชนีมีโอกาสปรับลดลงไปที่ 1,200 จุด จากปัจจุบัน 1,408 จุด และเมื่อดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ลงไปที่ 1,350 จุด ก็จะเข้าไปทยอยซื้อหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ กลุ่มพลังงาน ล่าสุดบริษัทได้เข้าลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 100 ล้านบาท เมื่อดัชนีลงมาที่ 1,350 จุด ก็จะใช้เงินอีก 400 ล้านบาท ทยอยซื้อหุ้น และเมื่อดัชนีลงมาที่ 1,200 จุด ก็เตรียมเงินไว้อีกก้อนหนึ่ง เพื่อใช้ในการซื้อหุ้น เพื่อเป็นการลงทุนในระยะยาว ทั้งนี้ การปรับลดค่าเงินหยวนของจีนจะทำให้เศรษฐกิจของจีนที่ขบเข้ ดีขึ้นในปลายปีนี้ เนื่องจากเมื่อเงินหยวนอ่อนค่า ช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขันของจีนมากขึ้น การจับจ่ายใช้สอยในประเทศจีนก็เพิ่มขึ้น ทำให้มีการสั่งซื้อสินค้าจากไทยมากขึ้น

นายพนัส ธีรวณิชกุล กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทกรุงเทพประกันภัย กล่าวว่า บริษัทได้ปรับลดเป้าการเติบโต

ของเบี้ยประกันภัยปีนี้ อยู่ที่ 3% หรือ 16,750 ล้านบาท จากเดิมตั้งเป้าเติบโต 12% หรือ 18,200 ล้านบาท เพื่อว่า แนวโน้มดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อีก 3-4 เดือนข้างหน้าจะยังคงขบเข้ เพราะไม่มีปัจจัยบวกเข้ามากระตุ้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดัชนีมีโอกาสปรับลดลงไปที่ 1,200 จุด จากปัจจุบัน 1,408 จุด และเมื่อดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ลงไปที่ 1,350 จุด ก็จะเข้าไปทยอยซื้อหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ กลุ่มพลังงาน ล่าสุดบริษัทได้เข้าลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 100 ล้านบาท เมื่อดัชนีลงมาที่ 1,350 จุด ก็จะใช้เงินอีก 400 ล้านบาท ทยอยซื้อหุ้น และเมื่อดัชนีลงมาที่ 1,200 จุด ก็เตรียมเงินไว้อีกก้อนหนึ่ง เพื่อใช้ในการซื้อหุ้น เพื่อเป็นการลงทุนในระยะยาว ทั้งนี้ การปรับลดค่าเงินหยวนของจีนจะทำให้เศรษฐกิจของจีนที่ขบเข้ ดีขึ้นในปลายปีนี้ เนื่องจากเมื่อเงินหยวนอ่อนค่า ช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขันของจีนมากขึ้น การจับจ่ายใช้สอยในประเทศจีนก็เพิ่มขึ้น ทำให้มีการสั่งซื้อสินค้าจากไทยมากขึ้น

นายอานนท์ วัจวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย กล่าวว่า สมาคมฯ ได้ปรับลดเป้าหมายการเติบโตของธุรกิจประกันวินาศภัยไทยปีนี้เหลือ 1.5-2.0% หรือมีปริมาณเบี้ยประกัน 280,000 ล้านบาท เนื่องจากทิศทางธุรกิจประกันวินาศภัย ในครึ่งปีหลังนี้ มีแต่ปัจจัยลบเข้ามาส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่ยังคงขบเข้ การชะลอโครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ การส่งออกที่ติดลบ ยอดจำหน่ายรถยนต์ใหม่ในประเทศที่ลดลง ราคาผลผลิตทางการเกษตรก็ยังคงต่ำ ส่งผลให้ประชาชนระดับรากหญ้า มีกำลังซื้อลดน้อยถอยลงอย่างต่อเนื่อง.



# ประกันวินาศภัยถอดใจ หันเข้าปีนี้สวบแค่ 2%

**โพลส์ทูเดย์** สมาคมประกันวินาศภัย รับเศรษฐกิจไม่เอื้อ เตือนเล่นสงครามราคา ขณะกรุงเทพประกันภัย ขอโตแค่ 3%

นายอานนท์ วัจวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยว่า เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจจะล่อตัว สมาคมได้ปรับเป้าหมายเติบโตของธุรกิจประกันวินาศภัยในปีใหม่นี้เหลือ 1.5-2% หรือมีเบี้ยราว 2.08 แสนล้านบาท จากเดิมที่ 8% หรือราว 2 เท่าของเศรษฐกิจ

สมาคมคาดการณ์ไว้แล้วว่าปีนี้จะมีการแข่งขันสูง ซึ่งในช่วงครึ่งปีแรก แม้แต่ละบริษัทจะเล่นสงครามราคากันในประกันรถชั้น 2+ และ 3+ ก็ยังพอมีกำไรอยู่บ้าง แต่ช่วงครึ่งปีหลังเริ่มเห็นสัญญาณไม่ดี เมื่อหลายบริษัทหันมาเล่นสงครามราคาเบี้ยชั้น 1 กันมากขึ้น จากเดิมที่ประกันชั้น 1 มักไม่ค่อยมีกำไรอยู่แล้ว แถมต้นทุนต่างๆ ก็เพิ่มขึ้นทุกปี เช่น ปีที่แล้วอัตราค่าสินไหมต่อเบี้ยประกันก็เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 70% จากค่าเฉลี่ย 4 ปีย้อนหลังอยู่ที่ 66%

“สิ่งที่น่ากลัวตอนนี้ คือ บริษัทขนาดใหญ่เข้ามาเล่นสงครามราคาด้วย ในขณะที่ต้นทุนแต่ละด้านเพิ่มขึ้น แต่เบี้ยกลับไม่ขึ้น แถมยังแข่งขันกันลดเบี้ยอีกถามว่าถ้าจะเจ๊งใหม่ คงไม่เจ๊งอีก แต่คงกระทบบริษัทนั้นแน่” นายอานนท์ กล่าว

นายพนัส อธิวณิชกุล กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย กล่าวว่า บริษัทไม่มีนโยบายตัดราคาเพื่อให้ได้งาน แต่จะเน้นสร้างมูลค่าเพิ่มให้

กับผลิตภัณฑ์และบริการมากกว่า เพราะหากมีการตัดราคากันมากๆ แล้วมียอดเคลมสินไหมเพิ่มขึ้นจะเกิดปัญหาได้ เนื่องจากเบี้ยรถยนต์ไม่มีประกันภัยต่อเหมือนกับประกันภัยประเภทอื่น ซึ่งหากเบี้ยรถยนต์ขาดทุนมาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ก็คงต้องเข้ามาดูแล้วว่าบริษัทมีเงินกองทุนเพียงพอหรือไม่

อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่าในส่วนของลูกค้ารายใหญ่ได้รับผลจากการตัดราคาเหมือนกัน โดยช่วงครึ่งปีแรกเบี้ยประกันภัยทรัพย์สินลดลงไปราว 13-15% ส่งผลให้ลูกค้ารายใหญ่หายไปราว 10%

สำหรับผลการดำเนินงานช่วงไตรมาส 2 มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 3,695 ล้านบาท ลดลง 4.8% จากปีก่อน มีกำไรสุทธิจากการรับประกันภัย 244 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 109% มีรายได้สุทธิจากการลงทุน 373 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10% และเมื่อหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ จะมีกำไรสุทธิ 534.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29%

สำหรับทิศทางการครึ่งปีหลังนี้ ตั้งเป้าเบี้ยประกันภัยโต 3% หรือราว 16,750 ล้านบาท ลดลงจากเป้าเดิมที่ 12% ขณะที่ นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันภัย กล่าวว่า บริษัทได้เตรียมเงินลงทุนไว้ประมาณ 400 ล้านบาท เพื่อลงทุนในตลาดหุ้น ช่วง 3-4 เดือนนี้ ในช่วงที่คาดว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์จะลงไป 1,350 จุด



## BKIลดเป้ารับเหลือ3% ASNไว58รายได้1.1พันล.

สาทร ● BKI โอดพิษเศรษฐกิจ อดประกันวินาศภัยชบ ล้งปรับเป้าเบี้ยรับเติบโตเหลือ 3% ด้านเอสเอ็มอีโบรกเกอร์วางแผนครึ่งปีหลัง จ่อจับมือพันธมิตร 2-3 ราย เพ้นหาผลิตภัณฑ์ตรงกลุ่มลูกค้า เล็งลงทุน “ฐานข้อมูลอัจฉริยะ” วิเคราะห์ลูกค้า หัวตั้งันรายได้ทั้งปีได้ตามเป้า 1,100 ล้านบาท

นายพนัส อีรวณิชย์กุล กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.กรุงเทพประกันภัย หรือ BKI เปิดเผยว่า ภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงชบเซา รวมถึงการส่งออกที่ลดลง ยังคงส่งผลกระทบต่อทิศทางกำไรเติบโตของธุรกิจประกันวินาศภัยไทยในครึ่งปีหลังของปี 2558 ยังชบเซา ดังนั้นทั้งปีน่าจะมีการเติบโตเพียง 4-6% ลดลงจากเดิมที่คาดว่าจะอยู่ที่ 8%

สำหรับทิศทางกำไรดำเนินงานของบริษัทในช่วงครึ่งปีหลังนั้น ตั้งเป้ามียอดกำไรเติบโตของเบี้ยประกันภัยอยู่ที่ 3% ซึ่งปรับลดลงจากเป้าหมายเดิมที่ตั้งไว้ว่าจะเติบโต 12% เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสภาพการแข่งขันของตลาด รวมถึงเน้นกลยุทธ์การรักษาคู่ค้าอายุของลูกค้าปัจจุบันเป็นหลัก และการขยายงานลูกค้ารายย่อยอย่างต่อเนื่อง โดยไม่เน้นการแข่งขันด้านราคา แต่เน้นสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ และเพิ่มช่องทางจำหน่ายให้เข้าถึงลูกค้าให้มากที่สุด

นอกจากนี้บริษัทยังเน้นกลยุทธ์การโฆษณาประชาสัมพันธ์ประกันภัยรถยนต์ จับกลุ่มลูกค้าผ่านแบงก์แอสซัวร์นส์ ทั้งนครหลวงและภูมิภาค พร้อมทั้งเร่งขยายสาขาต่างจังหวัด เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ เออีซี

นายอวิชัย ชิวานนท์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.เอสเอ็มอี โบรกเกอร์ หรือ ASN Broker ผู้ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยประกันภัยรถยนต์ และประกันชีวิต ในระบบการขายผ่านโทรศัพท์ กล่าวว่า แผนการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลังนี้ บริษัทจับมือกับพันธมิตรในธุรกิจประกันประมาณ 2-3 ราย เพื่อหาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า โดยมีแผนที่จะเปิดตัวภายในไตรมาส 3 ปีนี้ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการตัดสินใจซื้อประกันของลูกค้าได้รวดเร็วขึ้น คาดว่าปี 58 จะมียอดเบี้ยรับประกันรวมจะเป็นไปตามเป้าที่วางไว้ที่ 1,100 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อน 25%

“บริษัทฯ ยังเตรียมลงทุนพัฒนาระบบ “ฐานข้อมูลอัจฉริยะ” ซึ่งจะเป็นฐานข้อมูลระบบไอที ที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าได้ละเอียดมากยิ่งขึ้น เพื่อนำไปสู่การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เหมาะสมกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีโอกาสปิดการขายได้มากขึ้น” นายอวิชัยกล่าว.



# BKI คาดเบียร์ปีนี้โตแค่ 3% เหตุปัจจัยลบรุมเร้าประกันภัย

**ASTVผู้จัดการรายวัน** - ปัจจัยลบรุมเร้า BKI ปรับเป้าเบียร์ปีนี้โตแค่ 3% จากเป้าเดิม 12% ระบุ ศก.ทรุด ส่งออกชะลอ แต่มั่นใจยังทำได้ตามปกติ พร้อมโชว์ผลงาน Q2 กำไรสุทธิรวม 534 ล้านบาท โตขึ้นเกือบ 30% ด้าน BLA โชว์ Q2 กวาดเบียร์ปีแรก 1.5 พันล้านบาท

นายพนัส ธีรวิชัยกุล กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.กรุงเทพประกันภัย หรือ BKI เปิดเผยว่าถึงทิศทางของธุรกิจประกันวินาศภัยไทยในปี 2558 ว่า จากการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้คาดการณ์ การเติบโตของเบียร์ประกันภัยรับทั้งระบบที่ 4-6% ซึ่งปรับลดลงจากเดิมที่คาดว่าจะเติบโตประมาณ 8% โดยที่ทิศทางธุรกิจประกันวินาศภัยในครึ่งปีหลังนี้ ยังคงได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงซบเซาและจากปัจจัยต่างๆ ทั้งนี้ในส่วนของบริษัทฯ เองก็มีการปรับเป้าอัตราการเติบโตของเบียร์ประกันภัยมาอยู่ที่ 3% จากเดิมที่ตั้งไว้ว่าจะเติบโต 12% ซึ่งกลยุทธ์ยังเน้นการรักษาอัตราต่ออายุของลูกค้าปัจจุบันเป็นหลัก พร้อมกับขยายฐานลูกค้ารายย่อยอย่างต่อเนื่อง เน้นสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ

"ในปีที่ธุรกิจประกันวินาศภัยยังต้องเผชิญกับท้าทายจากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นจากการชะลอโครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ อันส่งผลให้โครงการลงทุนภาคเอกชนต้องชะงักตามไปด้วย การส่งออกของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า โดยล่าสุดสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ปรับลดคาดการณ์การส่งออกของไทย เป็นติดลบ 3% จากเดิมที่คาดว่าจะเติบโต 1.2%" นายพนัส กล่าว

ในส่วนของยอดจำหน่ายรถยนต์ใหม่ในประเทศยังคงลดลงต่อเนื่อง โดยยอดขายรถยนต์รวมทุกประเภทในช่วงครึ่งปีแรกมีทั้งสิ้น 3.69 แสนคัน หดตัว 16.3% อย่างไรก็ตามช่วงครึ่งปีหลังคาดว่าจะมีปัจจัยบวกจากการเปิดตัวรถยนต์

รุ่นใหม่ และการปรับอัตราสรรพสามิตรถยนต์ใหม่ในปี 2559 ทั้งนี้คาดว่าแนวโน้มของตลาดรถยนต์ในประเทศปีนี้ น่าจะมียอดขายรวมทั้งหมดที่ 8 แสนคัน หดตัว 9.3%

สำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 ที่ผ่านมามีบริษัทมีเบียร์ประกันภัยรับรวม 3,695.2 ล้านบาท ลดลง 4.8% มีกำไรสุทธิจากการรับประกันภัยหลังหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแล้ว 244.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 108.9% และมีรายได้จากการลงทุน 373.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.3% โดยเมื่อหักภาษีและเงินสมทบฯและต้นทุนทางการเงินแล้วส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิรวม 534 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ 29.7% และมีกำไรต่อหุ้นขึ้นพื้นฐาน 5.02 บาท

## BLA โชว์ Q2 เบียร์ปีแรกกว่า 1.5 พันล้าน

รายงานจากบริษัทกรุงเทพประกันชีวิตเปิดเผยว่า ในไตรมาสที่ 2 ปี 2558 นี้ บริษัทมีเบียร์ประกันภัยรับเติบโตที่ชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเบียร์ประกันภัยรับปีแรกลดลงร้อยละ 12 โดยมีเบียร์ประกันภัยปีแรกจำนวน 1,589 ล้านบาท สำหรับเบียร์ประกันภัยรับรวมในไตรมาสที่ 2 มีอัตราลดลงด้วยเนื่องจากมีแบบประกันหนึ่งที่มีระยะครบกำหนดชำระเบียร์ทำให้เบียร์ประกันภัยปีต่อมื่อตราเติบโตชะลอตัวลงร้อยละ 28 ช่องทางการจัดจำหน่ายหลักในไตรมาสที่ 2 เป็นการขายผ่านช่องทางธนาคาร โดยมีเบียร์ประกันภัยรับปีแรก 1,231 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 6 ในขณะที่ช่องทางตัวแทนมีเบียร์ปีแรก 298 ล้านบาทชะลอตัวลงร้อยละ 28

ทั้งนี้ บริษัทมีกำไรสำหรับเฉพาะกิจการใน ไตรมาสที่ 2 ปี 2558 ที่ 1,846 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากกำไรสำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2557 จำนวน 1,677 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 993 เนื่องจากการลดลงของเงินสำรองประกันชีวิตจากผลกระทบของภาวะอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นในปี 2558 ทำให้มีภาระเงินสำรองลดลงไปด้วย ■